



ที่ กส. ๐๓๐๔(๔)/๔๖๔๕

กรมป่าไม้

๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าทำการล่วงเวลาตรวจไม้ที่นำมาจากต่างประเทศ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดหนองคาย ด่วนมาก ที่ นค. ๐๕/๑๘๗๗๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดได้ประมวลเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าล่วงเวลาตรวจไม้ที่นำมาจากต่างประเทศ เสนอให้กรมป่าไม้พิจารณาปัญหาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าทำการล่วงเวลาตรวจสอบไม้ที่นำมาจากต่างประเทศทางจังหวัดหนองคายซึ่งนำมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านจังหวัดหนองคายและจังหวัดอื่น ๆ เป็นจำนวนมากทั้งไม้ซุงและไม้แปรรูป ซึ่งกรมป่าไม้กำหนดให้ป่าไม้จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบรับรองชนิดและจำนวนไม้ เพื่อออกใบเบิกทางนำเคลื่อนที่ต่อไป แต่จังหวัดไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จได้ทันเวลาราชการจึงต้องดำเนินการนอกเวลาราชการปกติ แต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าล่วงเวลาได้ แม้ว่าผู้ขอจะยินยอมชำระค่าล่วงเวลาก็ตาม เนื่องจากหนังสือ กรมป่าไม้ ที่ กส. ๐๘๐๔/๑๒๓๑๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สั่งห้ามไม่ให้เรียกเก็บค่าล่วงเวลา เพราะไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีนี้ ถ้าหากกรมป่าไม้พิจารณาให้เก็บค่าล่วงเวลาได้แล้วจะเก็บเงินผลประโยชน์เข้ารัฐอีกเป็นจำนวนมิใช่น้อย นั้น

กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ เพื่อเป็นผลประโยชน์รายได้ให้แก่รัฐ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์จะนำไม้เคลื่อนที่นอกเวลาราชการ ถ้าผู้เป็นเจ้าของไม้แสดงความยินยอมสมัครใจขอเสียค่าธรรมเนียมและค่าทำการล่วงเวลา เพื่อเป็นการสนองความยินยอมของผู้ขอ พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าทำการล่วงเวลาสำหรับไม้ที่นำมาจากต่างประเทศได้ เพราะมิได้มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้มิให้เรียกเก็บค่าทำการล่วงเวลาในกรณีที่ผู้ขอยินยอมแต่อย่างใด สำหรับวิธีคำนวณเรียกเก็บค่าล่วงเวลาไม้ที่นำมาจากต่างประเทศที่มีชนิดตรงกับไม้ภายในประเทศให้คำนวณค่าล่วงเวลาเท่ากับไม้ภายในประเทศ ส่วนไม้ที่นำมาจากต่างประเทศที่มีชนิดไม้ไม่เหมือนกับไม้ภายในประเทศ หรือไม้ที่ไม่รู้จักชื่อให้คิดร้อยละสิบของอัตราค่าภาคหลวงในอัตราต่ำสุดของไม้หวงห้าม แต่อย่างสูงไม่เกิน ๔๐๐ บาท ทั้งนี้จะต้องเป็นความประสงค์ของผู้ขอและโดยผู้ขอยินยอมเท่านั้น และให้ยกเลิกหนังสือกรมป่าไม้ที่ กส. ๐๘๐๔/๑๒๓๑๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้นเสีย และให้ใช้หนังสือฉบับนี้แทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงนาม) ดิเรก สกุนทรวงษ์

(นายดิเรก สกุนทรวงษ์)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้